

Số: 04/BC-BPC

Nậm Pồ, ngày 10 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO

Thẩm tra kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 (trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND khóa II)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Thực hiện Công văn số 69/HĐND-VP ngày 25/6/2019 của HĐND huyện về việc giao nhiệm vụ thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Khoá II;

Trên cơ sở xem xét các Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 04/7/2019 của UBND huyện về kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019; qua tổng hợp các ý kiến tham gia của các thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện, Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của UBND huyện đồng thời phân tích, nhấn mạnh thêm một số nội dung sau:

1. Kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 16/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) năm 2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch về công tác bảo đảm ANTT và phòng chống tội phạm năm 2019 trên địa bàn huyện để chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Tình hình ANTT và trật tự an toàn xã hội (TTATXH) cơ bản được giữ vững ổn định.

Báo cáo đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện của tình hình tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) và kết quả công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả đối với các loại tội phạm. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa như: tăng cường nắm tình hình địa bàn; thực hiện công hóa chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp; phát động phong trào toàn dân tham gia công tác phòng chống tội phạm; triển khai thực hiện các kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; quản lý chặt chẽ các hệ, loại đối tượng; giáo dục, răn đe, kiềm chế từng bước đẩy lùi các loại tội phạm; tăng cường công tác áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào giáo dục tại xã, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với những đối tượng thuộc diện bị áp dụng; quản lý tốt số tù tha về và số đối tượng đang chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo...; điều tra, đấu tranh làm rõ các vụ án không để xảy ra hiện tượng oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

6 tháng đầu năm 2019 tình hình tội phạm về TTXH có chiều hướng gia tăng. Qua báo cáo đã đánh giá tổng số tội phạm về TTXH xảy ra trong kỳ là 23 vụ/38 đối tượng (tăng so với cùng kỳ năm 2018 là 10 vụ/17 đối tượng); tội phạm

ma túy 29/34 đối tượng (tăng so với cùng kỳ năm 2018 là 04 vụ/04 đối tượng), 02 đối tượng; tội phạm vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường là 12 vụ/10 đối tượng (tăng 05 vụ/03 đối tượng). Tình hình tai, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông giảm 08 vụ so với cùng kỳ năm trước. Tiếp nhận 20 tin báo tố giác tội phạm, tiến hành điều tra xác minh 18 tin báo, trong đó có 09 tin báo đã bị khởi tố vụ án hình sự, 06 tin báo không có dấu hiệu vi phạm, 03 tin ra quyết định đình chỉ giải quyết... Báo cáo cũng đánh giá các kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về ANTT, công tác chuyên hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT tại hai xã Na Cô Sa và Nà Khoa; kết quả tuyên truyền, vận động, giáo dục, răn đe người dân không tin, theo tà đạo Giê Sù, không di cư tự do đã mang lại kết quả tích cực. Qua công tác đấu tranh, vận động 56 hộ/321 khẩu bị ảnh hưởng tà đạo Giê Sù cam kết từ bỏ tà đạo; răn đe, giáo dục 05 đối tượng liên quan đến hoạt động Nhà nước Mông; tổ chức truy bắt thành công 07 đối tượng cầm đầu, tích cực lập Nhà nước Mông để truy tố trước pháp luật.

Ban Pháp chế đã đề nghị làm rõ một số số liệu trong báo cáo, làm rõ sự không thống nhất những số liệu tại báo cáo này với các báo cáo khác cũng cùng về nội dung này. UBND huyện đã tiếp thu và giải trình làm rõ lý do không thống nhất, đảm bảo với các loại báo cáo liên quan khác là do thời điểm báo cáo khác nhau.

2. Kiến nghị, đề xuất

Để tiếp tục giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh, TTATXH, thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính nhà nước, phòng chống tội phạm và thực thi pháp luật 6 tháng cuối năm 2019, Ban Pháp chế HĐND cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ UBND đã đề ra trong báo cáo. Tuy nhiên, qua báo cáo cho thấy hầu như tình hình tội phạm về trật tự xã hội đã được kiềm chế nhưng vẫn xảy ra, đặc biệt 6 tháng đầu năm 2019 tội phạm về TTXH tăng cao, trong đó đã có những vụ liên quan đến hành vi giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (đều là các vụ liên quan đến tảo hôn) đã bị điều tra, truy tố và đưa ra xét xử; tội phạm về lĩnh vực kinh tế, môi trường mà nổi lên là các hành vi khai thác, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái phép... Vì vậy, 6 tháng cuối năm 2019 Ban pháp chế đề nghị UBND huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm đang có xu hướng tăng như tội phạm về môi trường, tội phạm về TTXH; tăng cường công tác vận động, đấu tranh, truy bắt các đối tượng liên quan đến hoạt động tôn giáo trái phép, chú ý các địa bàn trọng điểm, phức tạp xảy ra nhiều vụ vi phạm pháp luật. Chủ động nắm, phân tích và dự báo tình hình để kịp thời phát hiện ra âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, tập trung đấu tranh xóa bỏ hoạt động tuyên truyền tà đạo "Giê sù". Tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông trong toàn huyện, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác chuyên hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT năm 2019 tại xã Nà Khoa, xã Na Cô Sa.

Chỉ đạo các xã thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát các đối tượng cho hưởng án treo, đối tượng hoãn chấp hành án và các đối tượng chấp hành xong án phạt tù đang sinh sống tại địa phương. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, các ngành, Mặt trận và Đoàn thể thực hiện tốt mô hình quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm tại cộng đồng.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện "Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020" huyện Nậm Pồ theo lộ trình kế hoạch thực hiện Đề án.

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện tốt Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết và tảo hôn trên địa bàn nhằm hạn chế các vụ vi phạm liên quan đến tảo hôn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 của UBND huyện Nậm Pồ trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Khóa II./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- Lãnh đạo HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Ban KTXH; Ban Dân tộc HĐND huyện;
- Thành viên Ban pháp chế;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo VP.HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT,PC.



Thào Nhè Cáng